



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๘ และข้อ ๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคม สงเคราะห์	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย ✓	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ ✓	03.โครงการวัน สงฆ์ไทยเก่าต้อนรับ ปีใหม่ ✓	ฉบับที่ 1	20,000.00	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการวันสงฆ์ไทยเก่าต้อนรับ ปีใหม่ เพื่อให้ผู้รับบริการใน สถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วม ในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่เคยปฏิบัติมาได้ร่วม กิจกรรมกับสังคมภายนอกตาม ประเพณีนิยมในวันสำคัญต่างๆ ทำให้ผู้รับ บริการเกิดความสุขใจภาคภูมิใจ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มี โอกาสแสดงความกตัญญูแก่ผู้รับ บริการ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดงาน ฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จำเป็น เป็นไปตาม	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการวันสงฆ์ไทยเก่าต้อนรับ ปีใหม่ เพื่อให้ผู้รับบริการใน สถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วม ในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่เคยปฏิบัติมาได้ร่วม กิจกรรมกับสังคมภายนอกตาม ประเพณีนิยมในวันสำคัญต่างๆ ทำให้ผู้รับ บริการเกิดความสุขใจภาคภูมิใจ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มี โอกาสแสดงความกตัญญูแก่ผู้รับ บริการ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ สังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน ฯลฯ และ อื่นๆ เท่าที่จำเป็น เป็นไปตาม



			หน้า 633-634 ข้อ 03					<p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก์ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 332 ลำดับที่ 6</p> <p>ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม</p> <p>-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง (เงินรายได้ อบจ.)</p>	<p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก์ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 332 ลำดับที่ 6</p> <p>ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม</p> <p>-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง (เงินรายได้ อบจ.)</p>
แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	04.โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	ฉบับที่ 1	20,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ที่เคยปฏิบัติมา ได้ร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอก ตามประเพณีนิยมในวัน</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ที่เคยปฏิบัติมา ได้ร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอก ตามประเพณี</p>

๒๕๖๕/๘๗

หน้า 634 ข้อ 04

สำคัญต่างๆ ทำให้ผู้รับบริการ
เกิดความสุขใจภาคภูมิใจ ตลอด
จนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาส
แสดงความกตัญญูแก่ผู้รับ
บริการ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดงานฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จำ
เป็น

เป็นไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) แก์ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้า 332 ลำดับ
ที่ 7

ตั้งงบประมาณไว้ที่ กอง
สวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน

หน้า : 3/10

นิยมในวันสำคัญต่างๆ ทำให้ผู้
รับบริการเกิดความสุขใจภาคภูมิใจ
ใจ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มี
โอกาสแสดงความกตัญญูแก่ผู้รับ
บริการ โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอ
สังเขป เช่น

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดงานฯลฯ และอื่นๆ เท่าที่จำ
เป็น

เป็นไปตาม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564

-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) แก์ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต หน้า 332 ลำดับ
ที่ 7

ตั้งงบประมาณไว้ที่ กอง
สวัสดิการสังคม

-สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน

20/10/2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	11.โครงการจัดงานประเพณีวันสงท่ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่	ฉบับที่ 1	25,000.00	ธรรมปรณโพธิ์กลาง (เงินรายได้อบจ.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันสงท่ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เทาที่จำเป็นในการจัดงาน เป็นไปตาม <u>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</u> -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา	ธรรมปรณโพธิ์กลาง (เงินรายได้อบจ.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันสงท่ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เทาที่จำเป็นในการจัดงาน เป็นไปตาม <u>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</u> -ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา
----------------------	------------------------------------	-------------	------------	--	--	-----------	-----------	---	---

หน้า 639 ข้อ 11

							คุณภาพชีวิต หน้า 336 ลำดับที่ 13 ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม -สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปรกรณ์วัดม่วง (เงินรายได้ อบจ.)	คุณภาพชีวิต หน้า 336 ลำดับที่ 13 ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม -สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปรกรณ์วัดม่วง (เงินรายได้ อบจ.)	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	12.โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	ฉบับที่ 1	30,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จำเป็นในการจัดงาน</p> <p>เป็นไปตาม</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้วไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จำเป็นในการจัดงาน</p> <p>เป็นไปตาม</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้วไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566</p>

หน้า 639-640 ข้อ 12

ไขไข

								องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต หน้า 337 ลำดับที่ 14 ตั้งงบประมาณไว้ที่ กอง สวัสดิการสังคม -สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์วัดม่วง (เงินรายได้ อบจ.)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต หน้า 337 ลำดับที่ 14 ตั้งงบประมาณไว้ที่ กอง สวัสดิการสังคม -สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน ธรรมปกรณ์วัดม่วง (เงินรายได้ อบจ.)
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

ใบเสร็จรับเงิน

							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	02. โครงการจัดงาน "เดินของดีโคราช"	ฉบับที่ 1	600,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน "เดินของดีโคราช" โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นในการจัดงาน</p> <p>เป็นไปตาม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 427 ลำดับที่ 5</p> <p>ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสวัสดิการสังคม</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน "เดินของดีโคราช" โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นในการจัดงาน</p> <p>เป็นไปตาม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 427 ลำดับที่ 5</p> <p>ตั้งงบประมาณไว้ที่กองสวัสดิการสังคม</p>

หน้า 836-837 ข้อ 02 (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 3/2568 อนุมัติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 หน้า 20/45)


งาน
เอกสาร

						ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ รายการอื่น ๆ	13. โครงการจัดงานเทศกาล ทูลเรียนและของดีเมืองโคราช	ฉบับที่ 1 1,000,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเทศกาลทูลเรียนและของดีเมืองโคราช โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นในการจัดงาน</p> <p>เป็นไปตาม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก์ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 439 ลำดับที่ 17</p> <p>ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเทศกาลทูลเรียนและของดีเมืองโคราช โดยมีค่าใช้จ่ายสรุปพอสังเขป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือการแข่งขัน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นในการจัดงาน</p> <p>เป็นไปตาม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>- ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก์ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 439 ลำดับที่ 17</p> <p>ตั้งงบประมาณไว้ที่ กองสวัสดิการสังคม</p>

หน้า 841 ข้อ 13

โดย
Perumid

1. หัวหน้าหน่วยงาน กอสวัสดิการสังคม เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง เนื่องจากค่าจ้างมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างครั้งนี้เป็นอำนาจของนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 28 และ ข้อ 32

(ลงชื่อ) 

(นางรังสียา นุทกิจ)

ผู้อำนวยการกอสวัสดิการสังคม

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น

.....เห็นควรดำเนินการตามระเบียบฯ.ต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นางอุไรวรรณ ภัทรพิติพล)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น

4.2 สภาพท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย..... ครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ เดือน พ.ศ.
ตามหนังสือ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567